

บริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ดำเนินธุรกิจค้าขายเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้บริการบำรุงรักษาและบริการอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สถานประกอบการจดทะเบียนอยู่เลขที่ 252/118 ห้อง จี ชั้น 23 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	อัตราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)	
			2563	2562
1. บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	ให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	51.00	51.00
2. บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	ให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์	กรุงเทพมหานคร	99.99	99.99
3. บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	ให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์	นนทบุรี	51.00	51.00
4. บริษัท รุมซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายได้ให้กับโรงแรม	กรุงเทพมหานคร	51.00	51.00
5. บริษัท โกลจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โคมินซ์ ทรานเวล จำกัด)	ให้บริการสำรองห้องพักและบริการสำรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	กรุงเทพมหานคร	99.99	99.99

ข) ในการจัดทำงบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัทย่อยซึ่งบริษัท โคมินซ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุมหลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามบัญชีของบริษัท และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

- ค) นโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีที่เหมือนกัน ใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่
- ง) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม หมายถึงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นของบริษัท ซึ่งได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

- 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
- ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เข้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เข้ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยให้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ในครั้งแรกโดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้

- เลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

#### 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วสำหรับกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจำนวนหลายฉบับ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แก้ไขหลักการดังต่อไปนี้

การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด้วยอ้างอิงหรือการอ้างถึง “IASB’s Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ปรับการอ้างอิงหรือการอ้างถึงบางส่วนที่กล่าวข้างต้นให้เป็นปัจจุบันและทำการปรับปรุงอื่น ๆ เพื่ออธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าเอกสารแต่ละฉบับนั้นเป็นการอ้างอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด

### คำนิยามของธุรกิจ

คำนิยามของธุรกิจ ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงคำนิยามของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจการใช้ในการกำหนดว่ารายการค้านั้นต้องบันทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซื้อสินทรัพย์” หรือไม่ การปรับปรุงมีดังนี้

1. อธิบายให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ได้มา ต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนำเข้าและกระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนำมารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสำคัญทำให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต
2. ตัดเรื่องการประเมินว่าผู้ร่วมตลาดสามารถทดแทนปัจจัยนำเข้าหรือกระบวนการที่ขาดหายไปใด ๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได้ ออกจากมาตรฐานฯ
3. เพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพื่อช่วยให้กิจการประเมินว่ากระบวนการที่สำคัญได้ถูกซื้อหรือไม่
4. ทำให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกจากมาตรฐานฯ
5. เพิ่มเรื่องการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซึ่งอนุญาตให้ทำการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่

### คำนิยามของความสัมพันธ์ที่สำคัญ

คำนิยามของความสัมพันธ์ที่สำคัญ ทำให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด และทำให้เกิดการปรับปรุงซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องไปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น การปรับปรุงช่วยทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นของคำนิยามของความสัมพันธ์ที่สำคัญโดย

1. การทำให้คำนิยามเป็นแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของคำนิยาม
2. การรวมข้อกำหนดสนับสนุนเข้าไว้ด้วยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ในคำนิยามเพื่อให้คำนิยามมีความชัดเจนมากขึ้นและอธิบายถึงการนำความสัมพันธ์ที่สำคัญไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้น
3. การนำแนวปฏิบัติที่มีอยู่ของคำนิยามของความสัมพันธ์ที่สำคัญมาไว้ในที่เดียวกัน ร่วมกันกับคำนิยาม

### การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทำให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน การปรับปรุงนั้นได้ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กำหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (interbank offer rates-IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้กำหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักลงทุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย รับรู้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้ารายได้จากการขายแสดงมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อให้บริการเสร็จแล้ว

รายได้จากการขาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้ง จะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

#### 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันทางการเงิน ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 3.3 ลูกหนี้การค้า

ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้ารับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระหนี้ กรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกำหนดชำระ อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการชำระหนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้ระบุผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศที่ขายสินค้าและบริการให้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และปรับอัตราการสูญเสียในอดีตตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในปัจจัยเหล่านี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

#### 3.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) สุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่จำเป็นในการขายสินค้านั้น

งานระหว่างทำประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาและต้นทุนให้บริการรอรับรู้รายได้ ต้นทุนงานระหว่างทำรวมต้นทุน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาเพื่อพัฒนา ต้นทุนให้บริการจากหน่วยงานภายนอกและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดังกล่าว

### 3.5 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือผ่านกำไรขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทและบริษัทย่อยต้องจัดประเภทรายการใหม่สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เหล่านั้น

ตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรขาดทุนในภายหลัง

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทและบริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนี้สามารถทำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย

- ราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงิน

ต้นในวันที่กำหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนและแสดงรายการในกำไรขาดทุนอื่น พร้อมกับกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการซื้อขายแสดงเป็นกำไรขาดทุน

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการซื้อขายรายได้ดอกเบี้ย และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรขาดทุน และแสดงรายการในกำไรขาดทุนอื่น รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายการขาดทุนจากการซื้อขายแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกำไรขาดทุนอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายได้อื่นเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจะรับรู้เป็นกำไรขาดทุนอื่นในงบกำไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการซื้อขาย (และการกลับรายการขาดทุนจากการซื้อขาย) ของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ออกต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารหนี้โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา

- หากบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยเองด้วยจำนวนตราสารหนี้คงที่ และเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารหนี้

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทและบริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงินบางรายการ

การรับรู้รายการและการตัดรายการ

บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น การซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติต้องรับรู้รายการในวันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่บริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน

การด้อยค่า

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วิธีการประเมินการด้อยค่าที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

### 3.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว

ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทมีความตั้งใจถือจนครบกำหนด แสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิจากขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ดอกเบี้ยรับบันทึกโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนหน่วยลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง กิจกรรมที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำนาจควบคุมหมดไป

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

### 3.7 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)



ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทวนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้

<u>ประเภทของทรัพย์สิน</u>	<u>ระยะเวลา (ปี)</u>
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	3 - 5
ระบบโทรศัพท์	5
เครื่องใช้สำนักงาน	5
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5
สินทรัพย์เพื่อสาธิต	3 - 5
ยานพาหนะ	5

ไม่คิดค่าเสื่อมราคา สำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ คำนวณจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิกับราคาตามบัญชีและรับรู้เป็นรายได้อื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

### 3.8 ค่าความนิยม

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) การบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่ได้มาจากการอื่นจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

<u>ประเภทของทรัพย์สิน</u>	<u>ระยะเวลา (ปี)</u>
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 - 5
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	7

3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากสินค้าคงเหลือ ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะกระทำทุกครั้งที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชี หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อื่น ๆ ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

บริษัทและบริษัทย่อยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

บริษัทและบริษัทย่อยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

### 3.11 สัญญาเช่า

ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ ณ วันที่นำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักถูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และ

ลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ  
บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในราคายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักด้วยส่วนที่เป็นดอกเบี้ย (ถ้ามี) ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยง และประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

### 3.12 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

### 3.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทและบริษัทย่อยมีการระดมเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากรางานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานสำหรับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

### 3.14 ประเมินการหนี้สิน

การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีการหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย หรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ

### 3.15 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัท เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

### 3.16 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

และมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

### 3.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีที่ประกาศใช้ โดยคำนวณจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

3.18 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและได้รับชำระแล้วระหว่างปี

3.19 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด จำนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้หัวข้อต้นทุนขายและบริการในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิการเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ที่จะใช้สิทธิการเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผลบริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

อุปกรณ์ สิทธิบัตรสิทธิการใช้และค่าเสื่อมราคา สิทธิบัตรไม่มีตัวตนอื่นและค่าตัดจำหน่าย  
ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์และสิทธิบัตรสิทธิการใช้และค่าตัดจำหน่ายของสิทธิบัตรไม่มี  
ตัวตนอื่น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน  
ของอุปกรณ์ สิทธิบัตรสิทธิการใช้และสิทธิบัตรไม่มีตัวตนอื่นและต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ  
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของอุปกรณ์ สิทธิบัตรสิทธิการใช้และสิทธิบัตร  
ไม่มีตัวตนอื่น ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  
ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสิทธิบัตรนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ  
คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิทธิบัตรนั้น

#### ค่าความนิยม

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการค้อยค่าในภายหลัง  
ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิทธิบัตร หรือหน่วย  
ของสิทธิบัตรที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบัน  
ของกระแสเงินสดนั้น ๆ

#### สิทธิบัตรภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี

สิทธิบัตรภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่  
ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก  
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จำนวน  
สิทธิบัตรภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะ  
เกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

#### ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์  
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น  
เงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือก  
ปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวและไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่  
แสดงเปรียบเทียบ



การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	
	งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์หมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	29,800,403	(1,886,923)	-	27,913,480
เงินลงทุนชั่วคราว	342,922,177	(342,922,177)	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	342,922,177	-	342,922,177
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์สิทธิการไว้	-	-	17,789,053	17,789,053
รวมสินทรัพย์	<u>537,964,031</u>	<u>(1,886,923)</u>	<u>17,789,053</u>	<u>553,866,161</u>
หนี้สินหมุนเวียน				
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	-	-	1,351,655	1,351,655
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	15,861,496	15,861,496
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	341,597	(227,600)	-	113,997
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	575,902	575,902
รวมหนี้สิน	<u>71,436,994</u>	<u>(227,600)</u>	<u>17,789,053</u>	<u>88,998,447</u>
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	<u>41,775,371</u>	<u>(1,659,323)</u>	<u>-</u>	<u>40,116,048</u>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>466,527,037</u>	<u>(1,659,323)</u>	<u>-</u>	<u>464,867,714</u>

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	
	งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์หมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	15,452,141	(748,922)	-	14,703,219
เงินลงทุนชั่วคราว	336,892,103	(336,892,103)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	336,892,103	-	336,892,103
สินทรัพย์สิทธิการไว้	-	-	7,525,399	7,525,399
รวมสินทรัพย์	<u>475,838,813</u>	<u>(748,922)</u>	<u>7,525,399</u>	<u>482,615,290</u>
หนี้สินหมุนเวียน				
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	-	-	467,327	467,327
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	6,737,175	6,737,175
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	320,897	320,897
รวมหนี้สิน	<u>41,233,912</u>	<u>-</u>	<u>7,525,399</u>	<u>48,759,311</u>
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	<u>37,878,838</u>	<u>(748,922)</u>	<u>-</u>	<u>37,129,916</u>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>434,604,901</u>	<u>(748,922)</u>	<u>-</u>	<u>433,855,979</u>

4.1 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

ผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	41,775,371	37,878,838
การเพิ่มขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(1,659,323)	(748,922)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติ	40,116,048	37,129,916
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	(1,296,699)	(748,922)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(362,624)	-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมิน โมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังนี้

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	รวม	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	รวม
	ผ่านถ้าไรขาดทุน	ตัดจำหน่าย		ผ่านถ้าไรขาดทุน	ตัดจำหน่าย	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	66,181,608	66,181,608	-	14,191,780	14,191,780
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	27,913,480	27,913,480	-	14,703,219	14,703,219
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	-	5,347,075	5,347,075	-	5,347,075	5,347,075
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	82,082,686	260,839,491	342,922,177	76,052,612	260,839,491	336,892,103
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	1,281,743	1,281,743	-	27,729	27,729
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	3,218,985	3,218,985	-	1,177,610	1,177,610
	82,082,686	364,782,382	446,865,068	76,052,612	298,286,904	374,339,516

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาทุน	รวม	ราคาทุน	รวม
	ตัดจำหน่าย		ตัดจำหน่าย	
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	44,821,603	44,821,603	24,472,814	24,472,814
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,741,036	3,741,036	1,866,252	1,866,252
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17,213,151	17,213,151	7,204,502	7,204,502
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน	575,902	575,902	320,897	320,897
	66,351,692	66,351,692	33,864,465	33,864,465

ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดกลุ่มลูกหนี้การค้าตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและระยะเวลาเกินกำหนดชำระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยในอนาคตที่จะมีผลกระทบต่ออัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ด้วยวิธีการดังกล่าว ค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้การค้ามีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม					รวม
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน	3 - 6	6 - 12	เกินกว่า	
	กำหนดชำระ	3 เดือน	เดือน	เดือน	12 เดือน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563						
ยอดลูกหนี้การค้า	4,990,381	12,701,733	3,121,877	857,819	1,109,460	22,781,270
ค่าเพื่อผลขาดทุน	1,735	752,452	838,486	195,891	1,109,460	2,898,024

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน	3 - 6	6 - 12	เกินกว่า	
	กำหนดชำระ	3 เดือน	เดือน	เดือน	12 เดือน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563						
ยอดลูกหนี้การค้า	3,910,624	4,503,274	596,511	92,696	445,408	9,548,513
ค่าเพื่อผลขาดทุน	-	499,919	149,647	74,677	445,408	1,169,651

การกระทบยอดค่าเพื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กับค่าเพื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,011,101	420,729		
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาที่มีต่อกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	1,886,923	748,922		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	<u>2,898,024</u>	<u>1,169,651</u>		

#### 4.2 สัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ ยังไม่ได้จ่ายชำระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทและบริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มดังกล่าวที่นำมาคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.57 ต่อปี

สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนวันนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่นำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

	หน่วย : บาท	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	8,924,763	4,911,300
<u>หัก</u> สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง	(1,550,017)	(1,054,680)
<u>หัก</u> สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง	(40,000)	-
<u>บวก</u> สิทธิที่จะซื้อหรือขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ	17,637,683	7,375,413
<u>หัก</u> สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ	(5,341,048)	(2,946,780)
	19,631,381	8,285,253
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	(2,418,230)	(1,080,751)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ	17,213,151	7,204,502
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	71,319	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	17,284,470	7,204,502
ประกอบด้วย		
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน	1,422,974	467,327
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	15,861,496	6,737,175
	17,284,470	7,204,502

สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
สำนักงาน	17,789,053	7,525,399
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	17,789,053	7,525,399

5. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินนี้รวมผลของรายการดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัทย่อย	
1.1 บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 51.00
1.2 บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 99.99
1.3 บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 51.00 (ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562)
1.4 บริษัท รুমซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 51.00 (ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562)
1.5 บริษัท โกโกจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด)	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562)
2. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	เป็นกรรมการของบริษัท

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังนี้

	นโยบายการกำหนดราคา
ค่าบริการจ่าย	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 2.5 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ ได้แก่ เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส	ตามที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญบนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ลูกหนี้การค้า				
บริษัท รুমซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	-	-	374,179	582,933
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(374,179)	-
รวม	-	-	-	582,933
ลูกหนี้อื่น				
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	-	-	645,900	246,100
รวม	-	-	645,900	246,100
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	-	-	1,500,000	2,000,000
รวม	-	-	1,500,000	2,000,000
รายได้ค้างรับ				
บริษัท รুমซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	-	-	-	124,722
รวม	-	-	-	124,722
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	-	-	235,400	-
รวม	-	-	235,400	-
รายได้รับล่วงหน้า				
บริษัท รুমซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	-	-	-	107,177
รวม	-	-	-	107,177

รายการที่สำคัญบนงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รายได้จากการขายและให้บริการ				
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	-	-	-	233,600
บริษัท รุ่มซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	-	-	310,607	1,906,293
รวม	-	-	310,607	2,139,893
ต้นทุนการให้บริการ				
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	-	-	169,500	-
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	-	-	890,000	-
รวม	-	-	1,059,500	-
รายได้ค่าบริหารจัดการ				
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	-	-	438,000	540,000
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	-	-	60,000	60,000
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	-	-	180,000	156,000
บริษัท รุ่มซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	-	-	120,000	160,000
บริษัท โกลจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โคมเนท ทราเวล จำกัด)	-	-	95,000	60,000
รวม	-	-	893,000	976,000
เงินปันผลรับ				
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	-	-	6,630,000	5,610,000
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	-	-	3,060,000	408,000
รวม	-	-	9,690,000	6,018,000
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	-	-	48,048	50,000
รวม	-	-	48,048	50,000
รายได้อื่น				
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	-	-	17,813	75,394
รวม	-	-	17,813	75,394
ค่าใช้จ่ายอื่น				
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	-	-	36,000	33,000
รวม	-	-	36,000	33,000
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ				
ผลตอบแทนระยะสั้น	24,763,991	27,965,589	11,209,146	12,551,890
ผลตอบแทนระยะยาว	1,533,585	2,199,257	1,028,674	1,304,017
รวม	26,297,576	30,164,846	12,237,820	13,855,907

บริษัทได้ทำสัญญาบริการกับบริษัทย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการบริหาร การจัดการ และการสนับสนุน การปฏิบัติงานของธุรกิจอื่นแก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยคิดอัตราค่าบริการตามที่ตกลงกันซึ่งอ้างอิงจาก ประเมินการเวลาและต้นทุนที่ใช้ไปบวกด้วยส่วนเพิ่มค่าบริการสำหรับปี 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ระยะเวลาของสัญญา	หน่วย : บาท
		ค่าบริการ
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562	540,000
	1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563	228,000
	1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563	210,000
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562	60,000
	1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563	60,000
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562	156,000
	1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563	180,000
บริษัท รুমซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2562	160,000
	1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563	120,000
บริษัท โกลโกลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โคมิน ทราเวล จำกัด)	1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562	60,000
	1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563	50,000
	1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2563	45,000

หมายเหตุ บริษัทได้ยกเลิกเว้นการเก็บค่าบริการจัดการกับบริษัท รুমซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#### 6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินสดในมือ	170,774	148,216	141,737	90,235
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน	21,792,056	30,577,734	75,152	658,052
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	236,496,248	35,455,658	215,338,471	13,443,493
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	258,459,078	66,181,608	215,555,360	14,191,780

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในอัตราร้อยละ 0.05 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.60 ต่อปี และร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามลำดับ

#### 7. เงินลงทุนชั่วคราวและสินทรัพย์ทางการเงิน

เงินลงทุนชั่วคราวและสินทรัพย์ทางการเงิน ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินลงทุนชั่วคราว				
เงินฝากประจำกับธนาคาร	-	50,000,000	-	50,000,000
บัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน	-	190,839,491	-	190,839,491
หุ้นกู้	-	20,000,000	-	20,000,000
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม	-	82,082,686	-	76,052,612
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	-	342,922,177	-	336,892,103

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
เงินฝากประจำ	103,107,094	-	103,107,094	-
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม	12,081,439	-	-	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	115,188,533	-	103,107,094	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
หุ้นกู้	8,030,851	-	8,030,851	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	8,030,851	-	8,030,851	-

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.05 ต่อปี และร้อยละ 1.40 ต่อปี ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี ตามลำดับ

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ลูกหนี้การค้าสุทธิ - บริษัทอื่น	16,609,886	21,770,169	5,392,144	8,544,851
ลูกหนี้การค้าสุทธิ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	582,933
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น	253,317	164,013	-	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	645,900	246,100
รายได้ค้างรับ	4,126,509	2,217,589	3,125,909	1,256,233
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,214,207	1,372,632	1,211,916	1,371,340
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1,186,610	1,403,245	561,133	578,529
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	137,417	17,092	136,817	16,492
เงินมัดจำ	293,139	2,855,663	293,139	2,855,663
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	23,821,085	29,800,403	11,366,958	15,452,141

หน่วย : บาท

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ที่ค้างชำระ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	8,500,194	4,990,381	2,689,913	3,910,624
เกินกำหนดชำระน้อยกว่า 3 เดือน	7,858,909	12,701,733	2,374,407	4,503,274
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน	649,308	3,121,877	253,371	596,511
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน	5,517,684	857,819	2,296,787	92,696
เกินกว่า 12 เดือน	4,817,040	1,109,460	1,524,195	445,408
	27,343,135	22,781,270	9,138,673	9,548,513
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,733,249)	(1,011,101)	(3,746,529)	(420,729)
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ - บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	16,609,886	21,770,169	5,392,144	9,127,784

หน่วย : บาท



รายการเคลื่อนไหวของบัญชีค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	ยอดยกมาต้นปี	(1,011,101)	(411,178)	(420,729)
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	(9,722,148)	(599,923)	(3,325,800)	(159,551)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	(10,733,249)	(1,011,101)	(3,746,529)	(420,729)

หน่วย : บาท

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 1.5 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลำดับ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดจ่ายคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในสัญญา

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 5.34 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามลำดับ ค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัทดังกล่าว

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 บริษัทได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ไปอีก 12 เดือน โดยกำหนดชำระในวันที่ 9 เมษายน 2564 และลดอัตรดอกเบี้ยเป็นอัตราร้อยละ 3 ต่อปี

11. สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก) ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังนี้ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	มูลค่ายุติธรรม		ราคาทุน		
	ผ่านกำไร	ราคาทุน	ราคาทุน	รวม	
	ขาดทุน	ตัดจำหน่าย	รวม	ตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	258,459,078	258,459,078	215,555,360	215,555,360
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	23,821,085	23,821,085	11,366,958	11,366,958
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1,500,000	1,500,000
เงินลงทุนระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	-	5,347,075	5,347,075	5,347,075	5,347,075
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	12,081,439	103,107,094	115,188,533	103,107,094	103,107,094
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	8,030,851	8,030,851	8,030,851	8,030,851
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	1,494,401	1,494,401	25,634	25,634
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,450,458	2,450,458	671,147	671,147
	12,081,439	402,710,042	414,791,481	345,604,119	345,604,119
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	33,392,502	33,392,502	19,201,852	19,201,852
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	2,303,149	2,303,149	1,082,370	1,082,370
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	15,861,496	15,861,496	6,737,176	6,737,176
	-	51,557,147	51,557,147	27,021,398	27,021,398

หน่วย : บาท

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	28,079	58,448	-	-
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	27,560	104,417	25,634	27,729
ลูกหนี้กรมสรรพากร	1,438,762	1,118,878	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,494,401	1,281,743	25,634	27,729

13. เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยสองแห่งมีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์จำนวนเงิน 0.40 ล้านบาท และ 0.20 ล้านบาท ตามลำดับ โดยจำนวนเงิน 0.20 ล้านบาท ใช้เป็นหลักประกันเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวและมัลติเทศก์และจำนวนเงิน 0.20 ล้านบาท ใช้เป็นหลักประกันและภาระผูกพันต่าง ๆ กับธนาคารเพื่อประกันการชำระหนี้

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

14.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย

ชื่อบริษัทย่อย	หน่วย : บาท					
	ทุนชำระแล้ว (บาท)		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562	วิธีการลงทุน	
1. บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	10,000,000	10,000,000	51.00	51.00	52,020,000	52,020,000
2. บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด	3,300,000	3,300,000	99.99	99.99	14,580,000	14,580,000
3. บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	3,000,000	3,000,000	51.00	51.00	10,200,000	10,200,000
4. บริษัท รุมซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	3,750,000	3,750,000	51.00	51.00	1,529,925	1,529,925
5. บริษัท โกลโกลิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โกลแมน ทรานเวล จำกัด)	40,000,000	22,500,000	99.99	99.99	39,999,700	22,499,775
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					118,329,625	100,829,700
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน						
- บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด					(14,580,000)	(12,186,177)
- บริษัท รุมซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด					(1,529,925)	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					102,219,700	88,643,523

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดให้กับบริษัท โกลโกลิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โกลแมน ทรานเวล จำกัด) เป็นจำนวนเงิน 7.50 ล้านบาท

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลโกลิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 30 ล้านบาท (300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 40 ล้านบาท (400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท บริษัทเรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ในระหว่างปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท วินสตาร์เทค จำกัด และบริษัท รัมพ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จำนวนเงิน 2.39 ล้านบาทและ 1.53 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ และอยู่ระหว่างการพิจารณาทิศทางในการดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคต

#### 14.2 ค่าความนิยม

ค่าความนิยม ประกอบด้วย

ชื่อบริษัทย่อย	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม	
	2563	2562
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	40,789,850	40,789,850
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	5,572,454	5,572,454
รวมค่าความนิยม	46,362,304	46,362,304

การพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวม

ผู้บริหารของบริษัทได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่เกิดขึ้น โดยประมาณการตามแผนการดำเนินธุรกิจ และกำหนดข้อสมมติจากการประเมินแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อ้างอิงข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล หรือมีข้อมูลใหม่ที่ชัดเจนขึ้นอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานและอัตราคิดลดที่จะนำมาใช้ในการคำนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดตลอดจนความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ข้อสมมติฐานสำคัญที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ มีดังต่อไปนี้

	หน่วย : ร้อยละ	
	อัตราคิดลด	อัตราการเติบโต
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	11.80	3.70
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	11.80	2.00

จากการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด มีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ซึ่งไม่มีข้อบ่งชี้ว่าบริษัททั้งสองจะด้อยค่า

#### 14.3 เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย	หน่วย : บาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	6,630,000	5,610,000
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด	3,060,000	408,000
รวมเงินปันผลรับ	9,690,000	6,018,000

- 14.4 บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ  
งบการเงินรวมได้รวมบริษัทย่อยสองแห่งคือ บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด ซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย	อัตราส่วนของความเป็นเจ้าของ และสิทธิในการออกเสียงที่ถือโดย ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละของจำนวนหุ้นจดทะเบียน)		กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ จัดสรรสำหรับส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		หน่วย : บาท ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุมสะสม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
	บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	49.00	49.00	6,048,470	6,180,252	18,827,335
บริษัท เอ ไอ ซอฟท์ จำกัด	49.00	49.00	918,350	3,354,071	5,055,314	7,408,145
บริษัท รัมพ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	49.00	49.00	(1,194,339)	(355,696)	(98,289)	1,114,379
อื่น ๆ	-	-	-	(57,986)	37,610	37,535
รวม			5,772,481	9,120,641	23,821,970	27,722,038

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2563	2562
สินทรัพย์หมุนเวียน	45,055,383	46,764,510
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,445,351	2,791,992
หนี้สินหมุนเวียน	12,067,853	13,528,335
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3,105,557	2,723,928
รายได้	55,639,604	69,667,671
กำไรสำหรับปีส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,056,250	6,314,856
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,048,470	6,180,252
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,370,000	5,390,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	14,535,696	21,612,289
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(8,501,138)	(6,382,549)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(13,073,140)	(11,087,256)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(7,038,582)	4,142,484

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด ก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2563	2562
สินทรัพย์หมุนเวียน	15,684,336	22,403,635
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,400,674	1,965,611
หนี้สินหมุนเวียน	8,227,067	11,145,762
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,969,599	2,675,523
รายได้	27,545,691	32,044,351
กำไรสำหรับปีส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	906,171	3,354,071
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	918,350	3,354,071
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,940,000	392,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(1,492,350)	11,819,495
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(131,884)	(493,897)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(6,000,000)	(800,000)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(7,624,234)	10,525,598

15. อุปกรณ์  
 อุปกรณ์ ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<b>ราคาทุน</b>				
ระบบโทรศัพท์	347,100	198,450	(91,000)	454,550
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	863,159	-	(258,350)	604,809
เครื่องใช้สำนักงาน	11,788,536	869,981	(2,944,301)	9,714,216
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	3,576,685	16,533	(2,461,159)	1,132,059
สินทรัพย์เพื่อสาธิต	241,677	17,433	-	259,110
ยานพาหนะ	1,790,036	-	-	1,790,036
<b>รวมราคาทุน</b>	<b>18,607,193</b>	<b>1,102,397</b>	<b>(5,754,810)</b>	<b>13,954,780</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
ระบบโทรศัพท์	(250,730)	(85,379)	32,919	(303,190)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	(363,206)	(228,299)	201,463	(390,042)
เครื่องใช้สำนักงาน	(8,014,825)	(1,953,674)	2,833,653	(7,134,846)
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	(3,130,915)	(197,569)	2,373,262	(955,222)
สินทรัพย์เพื่อสาธิต	(127,733)	(41,337)	-	(169,070)
ยานพาหนะ	(1,540,723)	(141,513)	-	(1,682,236)
<b>รวมค่าเสื่อมราคาสะสม</b>	<b>(13,428,132)</b>	<b>(2,647,771)</b>	<b>5,441,297</b>	<b>(10,634,606)</b>
<b>อุปกรณ์ - สุทธิ</b>	<b>5,179,061</b>			<b>3,320,174</b>

	งบการเงินรวม				หน่วย : บาท
	ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือ	
	ณ วันที่ 31	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่ 31	
	ธันวาคม 2561			ธันวาคม 2562	
ราคาทุน					
ระบบโทรศัพท์	314,600	32,500	-	-	347,100
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	580,444	282,715	(113,000)	113,000	863,159
เครื่องใช้สำนักงาน	9,753,933	1,865,268	(17,630)	186,965	11,788,536
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	3,396,232	170,462	-	9,991	3,576,685
สินทรัพย์เพื่อสาธิต	160,303	81,374	-	-	241,677
ยานพาหนะ	1,790,036	-	-	-	1,790,036
รวมราคาทุน	15,995,548	2,432,319	(130,630)	309,956	18,607,193
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ระบบโทรศัพท์	(200,601)	(50,129)	-	-	(250,730)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	(130,423)	(245,602)	13,498	(679)	(363,206)
เครื่องใช้สำนักงาน	(6,222,785)	(1,758,316)	320	(34,044)	(8,014,825)
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	(2,894,066)	(236,789)	-	(60)	(3,130,915)
สินทรัพย์เพื่อสาธิต	(80,516)	(47,217)	-	-	(127,733)
ยานพาหนะ	(1,392,685)	(148,038)	-	-	(1,540,723)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(10,921,076)	(2,486,091)	13,818	(34,783)	(13,428,132)
อุปกรณ์ - สุทธิ	5,074,472				5,179,061

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				หน่วย : บาท
	ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือ	
	ณ วันที่ 31	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่ 31	
	ธันวาคม 2562			ธันวาคม 2563	
ราคาทุน					
ระบบโทรศัพท์	314,600	-	(44,000)	270,600	
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	629,594	-	(219,850)	409,744	
เครื่องใช้สำนักงาน	7,639,755	368,441	(2,755,865)	5,252,331	
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	2,890,808	65,621	(2,446,939)	509,490	
รวมราคาทุน	11,474,757	434,062	(5,466,654)	6,442,165	
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ระบบโทรศัพท์	(250,320)	(46,787)	29,528	(267,579)	
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	(327,995)	(183,992)	175,814	(336,173)	
เครื่องใช้สำนักงาน	(5,203,268)	(1,206,875)	2,697,885	(3,712,258)	
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	(2,607,125)	(139,211)	2,370,416	(375,920)	
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(8,388,708)	(1,576,865)	5,273,643	(4,691,930)	
อุปกรณ์ - สุทธิ	3,086,049			1,750,235	

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			หน่วย : บาท
	ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่ 31			ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ธันวาคม 2562
ราคาทุน				
ระบบโทรศัพท์	314,600	-	-	314,600
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	541,944	87,650	-	629,594
เครื่องใช้สำนักงาน	6,648,178	1,097,133	(105,556)	7,639,755
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	2,845,428	108,747	(63,367)	2,890,808
รวมราคาทุน	10,350,150	1,293,530	(168,923)	11,474,757
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ระบบโทรศัพท์	(200,601)	(49,719)	-	(250,320)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	(122,900)	(205,095)	-	(327,995)
เครื่องใช้สำนักงาน	(4,048,996)	(1,170,133)	15,861	(5,203,268)
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	(2,436,418)	(183,115)	12,408	(2,607,125)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(6,808,915)	(1,608,062)	28,269	(8,388,708)
อุปกรณ์ - สุทธิ	3,541,235			3,086,049

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,647,771	2,486,091	1,576,865	1,608,062

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมียานพาหนะอยู่ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ มูลค่าตามตามบัญชีสุทธิรวมจำนวนเงิน 0.21 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีราคาทุนจำนวนเงิน 4.92 ล้านบาท และ 6.19 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงบการเงินรวมและจำนวนเงิน 0.95 ล้านบาท และ 4.69 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ราคาทุน		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-
ผลกระทบจากการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16		
มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	17,789,053	7,525,399
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	17,789,053	7,525,399
ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี	(1,783,531)	(722,438)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	16,005,522	6,802,961
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	17,789,053	7,525,399
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	16,005,522	6,802,961

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,914,237	-	-	27,163,207
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	1,141,394	-	-	1,141,394
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	20,344,215	3,028,920	-	21,124,165
รวมราคาทุน	46,399,846	3,028,920	-	49,428,766
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(12,246,206)	(5,664,598)	-	(17,910,804)
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	(193,344)	(163,056)	-	(356,400)
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม	(12,439,550)	(5,827,654)	-	(18,267,204)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ	33,960,296			31,161,562



	งบการเงินรวม				หน่วย : บาท
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		เพิ่มขึ้นจาก		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	จำนวน	เพิ่มขึ้น	ลดลง	การซื้อธุรกิจ	จำนวน
ราคาทุน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,538,590	284,506	-	8,091,141	24,914,237
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	431,098	-	-	710,296	1,141,394
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	8,469,294	12,758,921	(884,000)	-	20,344,215
รวมราคาทุน	25,438,982	13,043,427	(884,000)	8,801,437	46,399,846
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,746,537)	(5,330,528)	-	(169,141)	(12,246,206)
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	(35,925)	(157,419)	-	-	(193,344)
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม	(6,782,462)	(5,487,947)	-	(169,141)	(12,439,550)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ	18,656,520				33,960,296
					หน่วย : บาท
					งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		เพิ่มขึ้น		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	จำนวน	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า (ออก)	จำนวน
ราคาทุน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,937,421	-	-	2,012,047	10,949,468
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	1,504,970	1,885,250	-	(2,012,047)	1,378,173
รวมราคาทุน	10,442,391	1,885,250	-	-	12,327,641
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,417,384)	(1,254,425)	-	-	(3,671,809)
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม	(2,417,384)	(1,254,425)	-	-	(3,671,809)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ	8,025,007				8,655,832
					หน่วย : บาท
					งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		เพิ่มขึ้น		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	จำนวน	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า (ออก)	จำนวน
ราคาทุน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,363,242	3,672,884	(3,030,000)	6,931,295	8,937,421
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	6,931,295	1,504,970	-	(6,931,295)	1,504,970
รวมราคาทุน	8,294,537	5,177,854	(3,030,000)	-	10,442,391
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,351,008)	(1,066,376)	-	-	(2,417,384)
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,351,008)	(1,066,376)	-	-	(2,417,384)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ	6,943,529				8,025,007

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	5,827,654	5,487,947	1,254,425	1,066,376

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งหักค่าตัดจำหน่ายสะสมทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่มีราคาทุนจำนวนเงิน 1.88 ล้านบาท และ 1.85 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงบการเงินรวม และจำนวนเงิน 1.35 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

18. สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,317,319	1,862,338	646,298	646,851
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,504,616)	(2,203,935)	-	-
	<u>1,812,703</u>	<u>(341,597)</u>	<u>646,298</u>	<u>646,851</u>

รายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
		ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)		
			รับรู้ในกำไรขาดทุน	รับรู้ในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	
	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ลูกหนี้การค้า	118,074	227,600	1,051,670	-	1,397,344
สินค้าคงเหลือ	17,523	-	5,770	-	23,293
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	1,726,741	-	137,891	(3,446)	1,861,186
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	35,496	-	35,496
รวม	<u>1,862,338</u>	<u>227,600</u>	<u>1,230,827</u>	<u>(3,446)</u>	<u>3,317,319</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :					
ผลต่างจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของ					
สินทรัพย์ของบริษัทย่อยจากการซื้อธุรกิจ	(2,203,935)	-	699,319	-	(1,504,616)
รวม	<u>(2,203,935)</u>	<u>-</u>	<u>699,319</u>	<u>-</u>	<u>(1,504,616)</u>

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ได้มาจากการ ซื้อธุรกิจ	รับรู้ในกำไร		
			รับรู้ในกำไร ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม :					
ลูกหนี้การค้า	-	-	118,074	-	118,074
สินค้าคงเหลือ	-	-	17,523	-	17,523
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	569,534	-	1,064,789	92,418	1,726,741
รวม	569,534	-	1,200,386	92,418	1,862,338
หนี้สินภายใต้การควบคุม :					
ผลต่างจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของ					
สินทรัพย์ของบริษัทย่อยจากการซื้อธุรกิจ	(1,593,918)	(1,255,814)	645,797	-	(2,203,935)
รวม	(1,593,918)	(1,255,814)	645,797	-	(2,203,935)

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	รับรู้ในกำไร ขาดทุน	รับรู้ในกำไร	
			ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม :				
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	646,851	505	(1,201)	646,155
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	143	-	143
รวม	646,851	648	(1,201)	646,298

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	รับรู้ในกำไร ขาดทุน	รับรู้ในกำไร	
			ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม :				
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	569,534	53,574	23,743	646,851
รวม	569,534	53,574	23,743	646,851

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	หน่วย : บาท			
เงินมัดจำ	278,338	514,288	2,100	237,250
เงินมัดจำค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์	676,887	1,383,501	438,347	940,360
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	959,533	1,016,196	-	-
เงินประกันผลงาน	305,000	305,000	-	-
อื่น ๆ	230,700	-	230,700	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	<u>2,450,458</u>	<u>3,218,985</u>	<u>671,147</u>	<u>1,177,610</u>

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	หน่วย : บาท			
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	1,539,851	1,337,120	-	-
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
เงินมัดจำจากลูกค้า	2,164,315	2,784,123	-	-
เงินเดือนและโบนัสค้างจ่าย	4,738,642	7,432,950	140,810	405,844
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,319,668	1,707,940	2,894,281	244,713
รายได้รับล่วงหน้า	20,109,095	29,883,441	15,618,653	23,166,749
อื่น ๆ	520,931	1,676,029	548,108	655,508
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>31,852,651</u>	<u>43,484,483</u>	<u>19,201,852</u>	<u>24,472,814</u>
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>33,392,502</u>	<u>44,821,603</u>	<u>19,201,852</u>	<u>24,472,814</u>

21. หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	หน่วย : บาท	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	71,319	-
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ	17,213,151	7,204,502
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	17,284,470	7,204,502
เงินจ่ายชำระ	(1,422,974)	(467,326)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	15,861,496	6,737,176
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	(1,449,472)	(538,740)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	<u>14,412,024</u>	<u>6,198,436</u>

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	1,783,531	722,438
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	428,405	179,729
รวม	2,211,936	902,167

22. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน  
งบแสดงฐานะการเงิน

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานต้นปี	19,791,701	10,535,293	14,270,304	8,691,892
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ	-	2,332,027	-	-
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(2,156,563)	2,045,239	(2,145,342)	1,701,861
ต้นทุนการบริการในอดีต				
- การแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	2,044,052	-	1,618,953
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยปัจจุบัน	2,286,022	3,332,619	1,599,095	2,257,598
ลดลงจากการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทย่อย	(121,946)	(497,529)	-	-
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	(696,288)	-	(696,288)	-
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานปลายปี	19,102,926	19,791,701	13,027,769	14,270,304

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน:-

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ต้นทุนการบริการในอดีต	-	2,044,052	-	1,618,953
ต้นทุนการบริการปัจจุบัน				
ต้นทุนขายและบริการ	1,083,419	1,472,871	751,065	1,234,781
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	175,481	201,537	146,327	175,936
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	698,224	830,398	473,255	567,449
ดอกเบี้ยภาระผูกพัน	328,898	330,284	228,448	279,432
	2,286,022	2,835,090	1,599,095	2,257,598
รวม	2,286,022	4,879,142	1,599,095	3,876,551

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
อัตราคิดลด (ต่อปี)	1.94 - 1.98	2.71 - 2.83	1.94	2.71
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี)	5.00 - 6.33	5.00 - 6.33	6.00	6.33
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ				
(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน) (ต่อปี) - พนักงานรายเดือน	1.91 - 22.92	0 - 15.00	1.91 - 22.92	0 - 15.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
อัตราคัดลด				
ลดลงร้อยละ 1	2,687,186	2,028,389	1,718,421	1,685,011
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(2,205,506)	(1,681,308)	(1,415,975)	(1,391,153)
อัตรากาเรือบโตของเงินเดือน				
ลดลงร้อยละ 1	(2,150,260)	(1,833,162)	(1,378,394)	(1,508,661)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	2,552,885	2,174,716	1,629,288	1,794,117
อัตรากาเรอหมุนเวียนของพนักงาน				
ลดลงร้อยละ 1	-	938,136	-	818,808
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	-	(1,808,805)	-	(1,494,290)
ลดลงร้อยละ 20	2,039,337	-	1,206,755	-
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20	(1,708,868)	-	(1,020,778)	-

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยกำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

## 23. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

23.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :				
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	5,336,190	6,199,134	207,566	1,580,742
ภาษีเงินได้รายการตัดบัญชี :				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว				
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	(1,930,145)	(1,846,183)	(648)	(53,574)
รวม	3,406,045	4,352,951	206,918	1,527,168
ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
ภาษีเงินได้รายการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	(3,446)	92,418	(1,201)	23,743
รวม	(3,446)	92,418	(1,201)	23,743

23.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่ายและผลคูณของกำไรทางภาษีกับอัตรากำไรที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	(6,352,065)	4,125,212	(6,352,065)	4,125,212
ธุรกิจที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	9,194,355	11,663,656	9,347,103	1,623,424
รวมกำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายเงินได้สำหรับปี	2,842,290	15,788,868	2,995,038	5,748,636
อัตรากำไรที่ใช้ (ร้อยละ)	20	20	20	20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตรากำไรที่ใช้	568,458	3,157,774	599,008	1,149,727
รายการกระทบยอด				
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษี				
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษี	1,837,324	2,600,812	1,613,362	3,239,089
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรทางภาษี				
- รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	-	-	(1,938,000)	(1,203,600)
- กำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้น	-	(1,578,534)	-	(1,578,534)
- ค่าใช้จ่ายที่หักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มทางภาษี	(67,452)	(79,514)	(67,452)	(79,514)
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ได้ภาษีเงิน				
รอการตัดบัญชี	1,028,005	252,413	-	-
อื่น ๆ	39,710	-	-	-
รวมรายการกระทบยอด	2,837,587	1,195,177	(392,090)	377,441
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,406,045	4,352,951	206,918	1,527,168

23.3 การกระทบยอดระหว่างอัตรากำไรที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตรากำไรที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2563		2562	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากำไร (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากำไร (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	2,842,290		15,788,868	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรที่ใช้	568,458	20	3,157,774	20
รายการกระทบยอด	2,837,587	100	1,195,177	8
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	3,406,045	120	4,352,951	28

  

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563		2562	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากำไร (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากำไร (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	2,995,038		5,748,636	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรที่ใช้	599,008	20	1,149,727	20
รายการกระทบยอด	(392,090)	(13)	377,441	7
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	206,918	7	1,527,168	27

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

24.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการจ่ายเงินสมทบประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนรวมมีจำนวนเงิน 2.01 ล้านบาท และ 2.16 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการ : 2.01 ล้านบาท และ 2.06 ล้านบาท ตามลำดับ)

24.2 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

บริษัทได้จัดตั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเข้าร่วมโครงการเพื่อลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายสมทบ และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของโครงการทุกเดือน ระยะเวลาของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างคือ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัทจะถูกนำไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยผ่านนายหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ซึ่งจะทำการซื้อหุ้นด้วยวิธี Dollar Cost Average ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทุกเดือน

ทั้งนี้พนักงานจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญของบริษัทที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หากพนักงานลาออกจากโครงการก่อนสิ้นสุดโครงการ พนักงานจะได้รับหุ้นทั้งหมดในส่วนของเงินสะสมของพนักงาน และในส่วนของเงินสมทบของบริษัท พนักงานจะต้องคืนให้กับโครงการในอัตราร้อยละ 90 และหากพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทก่อนสิ้นสุดโครงการเนื่องจากเสียชีวิต ทูพพลภาพ หรือเกษียณอายุ พนักงานจะได้รับหุ้นทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินสมทบของบริษัทซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการมีจำนวนเงิน 1.81 ล้านบาท และ 3.30 ล้านบาท ตามลำดับ

25. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้



26. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายด้วยจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าสำรองนี้จะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

27. เงินปันผลจ่าย

บริษัท โคแมนซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 134,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายทั้งสิ้น 13.40 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 134,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 13.40 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 130 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 13 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 110 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 11 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 300,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 6 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 300,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.67 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.80 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562

28. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณ โดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ไม่รวมกำไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) และจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักที่ออกและชำระแล้วระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	(6,331,838)	2,315,276	2,788,120	4,221,468
จำนวนหุ้นสามัญที่ถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	134,000,000	134,000,000	134,000,000	134,000,000
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.0473)	0.0172	0.0208	0.0315

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญ ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		หน่วย : บาท
	2563	2562	2563	2562	
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายสำนักงาน	4,018,389	5,748,319	2,204,664	4,022,347	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	100,224,309	107,329,863	58,877,586	66,372,262	
ค่ายานพาหนะและที่พักเดินทาง	1,211,345	1,626,783	635,062	891,051	
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	2,969,653	3,095,672	1,574,245	2,067,738	
ค่าบริการวิชาชีพและค่าธรรมเนียม	2,196,217	2,513,046	1,721,618	1,785,196	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,258,955	7,974,038	3,553,728	2,674,433	
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย	831,163	3,096,932	423,441	2,841,608	
ค่าจ้างบุคคลภายนอกบริการลูกค้า	3,162,000	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายอื่น	936,359	787,286	936,359	782,956	
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	8,171,120	599,923	2,912,772	159,551	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	1,501,050	1,370,000	1,501,050	1,370,000	

30. บัตรส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 60-1302-1-00-2-0 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 61-0565-1-01-2-0 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลา 7 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึ่งคือวันที่ 6 มิถุนายน 2561

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริม มีดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม					
	2563			2562		
	ส่วนที่ได้รับ ส่งเสริมการ ลงทุน	ส่วนที่ไม่ได้ รับส่งเสริม การลงทุน	รวม	ส่วนที่ได้รับ ส่งเสริมการ ลงทุน	ส่วนที่ไม่ได้ รับส่งเสริม การลงทุน	รวม
รายได้จากการขายและให้บริการ						
ในประเทศ	70,530,981	83,275,639	153,806,620	81,825,238	105,266,842	187,092,080
ในต่างประเทศ	6,432,098	332,037	6,764,135	6,173,571	3,212,932	9,386,503
รวม	<u>76,963,079</u>	<u>83,607,676</u>	<u>160,570,755</u>	<u>87,998,809</u>	<u>108,479,774</u>	<u>196,478,583</u>

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563			2562		
	ส่วนที่ได้รับ ส่งเสริมการ ลงทุน	ส่วนที่ไม่ได้ รับส่งเสริม การลงทุน	รวม	ส่วนที่ได้รับ ส่งเสริมการ ลงทุน	ส่วนที่ไม่ได้ รับส่งเสริม การลงทุน	รวม
รายได้จากการขายและให้บริการ						
ในประเทศ	70,841,588	213,703	71,055,291	81,825,238	6,049,888	87,875,126
ในต่างประเทศ	6,432,099	-	6,432,099	6,173,571	501,442	6,675,013
รวม	<u>77,273,687</u>	<u>213,703</u>	<u>77,487,390</u>	<u>87,998,809</u>	<u>6,551,330</u>	<u>94,550,139</u>

31. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการให้บริการบำรุงรักษาและบริการอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

ส่วนงานดำเนินงานจำแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

หน่วย : บาท

	2563			2562		
	ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	รวม	ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	รวม
รายได้จากการขายและให้บริการ	153,806,620	6,764,135	160,570,755	187,092,080	9,386,503	196,478,583
ต้นทุนขายและให้บริการ	77,447,974	226,887	77,674,861	89,273,342	561,058	89,834,400
กำไรขั้นต้น	<u>76,358,646</u>	<u>6,537,248</u>	<u>82,895,894</u>	<u>97,818,738</u>	<u>8,825,445</u>	<u>106,644,183</u>

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากการขายและให้บริการกับลูกค้าภายนอกกรรายใดรายหนึ่งที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

32. ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการ ซึ่งมีเงินที่ต้องจ่ายในอนาคต สรุปได้ดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี	726,742	369,288
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	360,000	-
รวม	1,086,742	369,288

33. สัญญาที่สำคัญ

บริษัทได้ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการจัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทในต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ตัวแทนดังกล่าวทำการตลาด จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการลูกค้าอายุสัญญา 2 ปี และกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและตัวแทนในแต่ละประเทศ

34. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

- ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้ โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคา ตลาด) สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
- ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	งบการเงินรวม			หน่วย : บาท
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม	-	12,081,439	-	12,081,439

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

35. เครื่องมือทางการเงิน

35.1 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กร โดยทั่วไป และไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทางการเงินใด ๆ

35.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี ทั้งนี้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			หน่วย : บาท
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
	ตามอัตราตลาด			
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	236,496,248	-	21,962,830	258,459,078
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	23,821,085	23,821,085
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น	-	5,347,075	-	5,347,075
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	12,081,439	103,107,094	-	115,188,533
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	33,392,502	33,392,502
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	15,681,496	-	15,681,496

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			หน่วย : บาท
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	
	ตามอัตราตลาด			
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	215,338,471	-	216,889	215,555,360
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	11,366,958	11,366,958
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,500,000	-	1,500,000
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น	-	5,347,075	-	5,347,075
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	103,107,094	-	103,107,094
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	19,201,852	19,201,852
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	6,737,176	-	6,737,176

- 35.3 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ  
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว
- 35.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากธุรกรรมทางการค้าของบริษัทและบริษัทย่อยทำธุรกิจภายในประเทศ
- 35.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
- 35.6 มูลค่ายุติธรรม  
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้ทางการเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี
36. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยรวม สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และการรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและทำการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
37. การจัดประเภทรายการใหม่  
บริษัทได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินของปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่รายงานไว้ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		
	ก่อนจัด ประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่ เพิ่ม (ลด)	หลังจัด ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	66,381,608	(200,000)	66,181,608
เงินฝากธนาคารคิดภาระค่าประกัน	-	200,000	200,000

38. การอนุมัติงบการเงิน  
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564